



วิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

กัญปพิมพ์ กนิษฐพยาขร์

แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
ประเภทวิชา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อ : นางกัญปัทม์ กนิษฐพยาพร
ชื่อเรื่อง : ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา : ๒/๒๕๖๓

บทคัดย่อ

โครงการ เรื่อง ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในระดับ ปวส. ดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธี ให้นักศึกษา ๔ สาขาวิชา จากทั้งหมด ๕ สาขาวิชา ตอบแบบสอบถามจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๓๐๐ คน

การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยแบบสอบถาม ๑ ชุด แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ตอนที่ ๑ แบบสอบถามตอนที่เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศ ระดับชั้น แผนกวิชา ตอนที่ ๒ แบบสอบถามตอนที่เป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีลักษณะคำตอบให้เลือกเป็นหมายเลขกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ เป็นการให้เขียนเสนอแนะความคิดเห็น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบผลสำคัญดังนี้ ๑) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อยู่ในระดับ มาก, นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น อยู่ในระดับ มาก, นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Photoshop อยู่ในระดับ มาก และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง

โดยภาพรวมด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน พบว่า นักศึกษามีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word อยู่ในระดับ มาก, นักศึกษามีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Internet อยู่ในระดับ มาก, นักศึกษามีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Power Point อยู่ในระดับ มาก, นักศึกษามีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel อยู่ในระดับ ปานกลาง, นักศึกษามีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Publisher อยู่ในระดับ มาก และนักศึกษามีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Access อยู่ในระดับ ปานกลาง

โดยภาพรวมด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง